



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ  
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทุ่งต่อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คริวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วน ประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของกิจการ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจไม่พบปัญหาน้ำเสียในแหล่งชุมชน สืบเนื่องจาก ประชาชนและผู้ประกอบการระบายน้ำเสียลงพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่เกษตรกร เช่น พื้นที่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมัคร ดันกุลโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สำนักปลัด โทร. ๐ ๗๕๒๙ ๐๗๔๗

ที่ ดง.๗๔๔๐๑./ - วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียเพื่อจัดทำฐานข้อมูล การจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งต่อ นำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ในการบริหารจัดการน้ำในปัจุบันประมาณถัดไป เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ นั้น

ในการนี้ งานสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ สรุปผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปรากฏว่า ไม่พบปัญหาน้ำเสียแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรุจิรา เกียรติพิมล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(นางพัชรดา ลิ้มปานานท์)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดฯ

P. ปิชน

(นายปิยะกานต์ เกื้อจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

ความเห็นนายกฯ

(นายสมัคร ตันกุลโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา							
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘
น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม และสถานประกอบการ ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ



(นางสาวรุจิรา เกียรติพิมล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

แบบรายงานสภาพปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการในพื้นที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  
สำรวจข้อมูล วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ผู้ประกอบการ	ที่ตั้ง	ประเภทกิจการ	พบปัญหา	ไม่พบปัญหา	หมายเหตุ
๑	บ.ปาล์มพาราเทค จำกัด	๙๙ ม.๒	- บริษัทเชื่อมเหล็กและตัดแผ่นโลหะ	/	/	
๒	อุรอดเพชร	๑๓๖ ม.๕	ตู้บริการซ่อมรถ	/	/	
๓	นายธำนิทร์ เกตุประกอบ	๑๒๒/๓ ม.๖	ฟาร์มเลี้ยงไก่	/	/	
๔	นายเต็ก อู๋สินสกุล	๔๑ ม.๘	การล้าง อบ รม ยางดิบ	/	/	
๕	นางจิตสมบุรณ์ เลหาประภานนท์	๑๘๙/๑ ม.๖	การล้าง อบ รม ยางดิบ	/	/	
๖	นายสุรสิทธิ์ สวัสดิมงคล	๗๗ ม.๕	การต่อ ประกอบ เคาะ ปะ ผู พ่นสีสาธา	/	/	
๗	นางสุทิพย์ เอี่ยมอักษร	๗๑/๑ ม.๑	๑. การล้าง อบ รม ยางดิบ ๒. การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ ทุกชนิด	/	/	

สำนักปลัด อบต.ทุ่งต่อ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า น้ำที่ผ่านการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของสถาน  
ประกอบกิจการ ยังไม่พบปัญหาในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งต่อ โดยได้บันทึกตามแบบข้อมูลสถิติที่เก็บจากแหล่งกำหนดมลพิษ

ลงชื่อ ๓๓ ผู้รายงาน  
(นางสาวดาราทรา พรหมทอง)  
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ